



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

งานกิจการสภา อบต.เกาะปันหยี

อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๘ ๑๑๘๙, ๐ ๗๖๖๗ ๙๑๔๔

WWW.Kohpanyee.go.th





ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติรับรองไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ ปราบฏวรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายกิตติ เล่านา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันอังคาร ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

ผู้มาประชุม

๑. นายกิตติ เล่านา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายประสิทธิ์ เหมมินทร์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นายช้อแฮ๊ะ เจริญจิตร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
๔. นายสุธา พลิตา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
๕. นายสุรัตน์ เล่านา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
๖. นายนพดล หมั่นกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
๗. นายห้าเหลี่ยม สัปรส	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕
๘. นายสุชาติ ศรีรักษา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายดำรง สีนโตะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายอดิคุณ วารีศรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นายปกรณ์ แสงสาคร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๔. นายภิญโญ หียะหนี่	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๕. นางมาลี สมุทรสารินทร์	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นางสาวมิตา ยิ้มปรัง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
๗. นางสาวสุกัญญา บัวเพชร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๘. นายเกียรติศักดิ์ ชิตเขียว	นิติกรปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสุชาติ ศรีรักษา
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตรวจสอบแล้วมีสมาชิก มาประชุม จำนวน ๘ ท่าน ซึ่งครบองค์ประชุมครบ จึงขอเชิญท่าน ประธานสภาฯกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครบ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีทุกท่านแล้ว ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอต่อ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

: มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓
ที่ประชุม

เรื่องกระทู้ถาม

: ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

: ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ญัตติพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา
นายดำรง สิ้นโต
นายก อบต.

ขอให้นายก อบต. เป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่างๆ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้ได้ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๒.๓ ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้ได้

๒.๓.๑ โครงการที่จะนำเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยนำข้อมูลปัญหาและความต้องการพื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำโครงการ

/ทั้งนี้ ไม่ให้...

ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ การจัดการสวนกลาง หรือรถประจำตำแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน การศึกษาดูงาน เป็นต้น

ข้อ ๒.๓.๒ ให้กระทำได้เฉพาะ โครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ โดยพิจารณาให้มีความสำคัญในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำด้านการเกษตร เช่น ฝาย แก้มลิง คลอง ไส้ไก่ การขุดสระ ท่อส่งน้ำ สระขดมกรกในพื้นที่ การเกษตร การขุดสระ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เป็นต้น

๓. ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ประปา หมู่บ้าน ถังเก็บน้ำกลางหรือถังเก็บน้ำฝนในที่สาธารณะ ฝายน้ำ บ่อบาดาลเพื่อการบริโภค เป็นต้น

๔.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล(การท่องเที่ยววิถีไทย)

๕.ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

๖.โครงการหรือกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

นายดำรง สิ้นโต

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายดำรง สิ้นโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๕๘,๖๐๐บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้

หมวด/ประเภท/รายจ่าย	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	เหตุผลความจำเป็น
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๑. โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายวิวัฒน์ วรรณการ หมู่ที่ ๒ งบประมาณดำเนินงาน จำนวน ๒๖๔,๘๐๐ บาท โดยทำการ รายละเอียดตามแบบและรายการ ประกอบแบบที่อบต.เกาะปันหยี่ กำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑ (กองช่าง)	เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรไปมาไม่สะดวก อบต.ได้พิจารณาแก้ไข ปัญหาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

หมวด/ประเภท/รายจ่าย	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	เหตุผลความจำเป็น
<p>แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา</p> <p>งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</p>	<p>๒. โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนางสุมาลี กาเกตุ - นายก่อเสริม วารีศรี ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๓๔,๖๐๐ บาท โดยทำการ รายละเอียดตามแบบและรายการ ประกอบแบบที่ อบต.เกาะปันหยี่กำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒ (กองช่าง)</p>	<p>เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจร ไปมาไม่สะดวก อบต.ได้พิจารณา แก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน</p>
<p>แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา</p> <p>งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</p>	<p>๓. โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายอับดุลล้า วารีศรี หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๒๔,๖๐๐ บาท โดยทำการ รายละเอียดตามแบบและรายการ ประกอบแบบที่ อบต.เกาะปันหยี่กำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓ (กองช่าง)</p>	<p>เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจร ไปมาไม่สะดวก อบต.ได้พิจารณา แก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน</p>
<p>แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา</p> <p>งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</p>	<p>๔. โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายสมชาย สุทธิเสริม หมู่ที่ ๒ ตำบล เกาะปันหยี่ งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท โดยทำการ รายละเอียดตามแบบและรายการ ประกอบแบบที่ อบต.เกาะปันหยี่กำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้า ๔๖ ลำดับที่ ๑๕(กองช่าง)</p>	<p>เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจร ไปมาไม่สะดวก อบต.ได้พิจารณา แก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน</p>

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ เพื่อพิจารณาต่อไป (ตามเอกสารประกอบการประชุมที่แจกให้ทุกท่านแล้ว)

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

: มีท่านสมาชิกท่านใด อ่านรายละเอียดแล้ว มีความคิดเห็นเป็นอย่างไ
บ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๕๘,๖๐๐บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีรักษา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธา พลิตา)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายห้าเหลี่ยม สัปรส)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายช้อแห้วละ เจริญจิตร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะปันหยี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เล่านา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี